

# การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

## บันทึก

ที่ อทบ. ๕ /๒๕๖๒

จาก อทบ.

เรื่อง เนื้อหาคำนิยามเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน

รองผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า

สืบเนื่องจาก กฟผ. ได้กำหนดคำนิยามและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่ช่วยให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้น จึงต้องมีการเผยแพร่คำนิยามและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. ให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง

ในการนี้ ขอส่งเนื้อหาคำนิยามองค์การ กฟผ. เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง “Fosbury flop” ทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการที่แตกต่าง จุดเริ่มต้นของคำว่า “นวัตกรรม” (Innovation) เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอิทธิชัย ดิศวนนท์)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ

กองกลยุทธ์และพัฒนาองค์การ

โทร. ๖๕๓๕๐, ๖๕๓๕๓

สำเนาเรียน ผวก.

ชกตน.

อลอ.

เนื้อหา ค่านิยม และ วัฒนธรรม มงคลการ กพผ. เดือนมกราคม 2562

“Fosbury flop” ทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการที่แตกต่าง จุดเริ่มต้นของคำว่า “นวัตกรรม” (Innovation)

มีกิจกรรมหลากหลายอย่างที่เรปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวัน จนเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมจึงต้องทำเช่นนั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีวิธีดำเนินการอื่นที่ดีกว่า

วันนี้จะขออ้างอิงถึงกีฬากระโดดสูง ซึ่งปัจจุบันสถิติโลกของการกระโดดสูงคือ 2.45 เมตร โดยความสูงระดับนี้ถือว่าสูงมากและสูงกว่าความสูงของนักกีฬาอีกด้วย แต่หลาย ๆ ท่านคงไม่สงสัยว่าทำไมการกระโดดสูงจึงใช้ท่ากระโดดแบบเอาหลังลง เพราะเห็นกันจนเคยชินและเป็นท่ามาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในการแข่งขัน

หากย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของกีฬาในร่ม กีฬากระโดดสูงเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และมีวิธีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมากกว่าร้อยปีคือ ใช้ท่ากระโดดแบบคว่ำหน้าลง ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถมองเห็นท่อนเหล็กได้อย่างชัดเจน ทำให้กระโดดได้สูงที่สุด และถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในขณะนั้น

ต่อมาในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 19 ที่ประเทศเม็กซิโก นักกรีฑากระโดดสูงชาวอเมริกันชื่อ Dick Fosbury (ดิค ฟอสบิวรี) ได้ฝึกท่ากระโดดสูงใหม่ โดยใช้วิธีการหันหลังกระโดดพร้อมทั้งกะจังหวะยกขาข้ามไม้ที่ขวางให้พ้นไปพร้อมกัน ซึ่งเขาพบว่าจากการใช้ท่ากระโดดแบบใหม่นี้ ทำให้เขาสามารถพัฒนาให้ตัวเองกระโดดสูงขึ้นได้อีก 6 นิ้ว ภายในวันเดียว ผลลัพธ์จากการฝึกฝนทำให้เขาชนะคู่แข่งคนอื่น ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก และสามารถทำลายสถิติโลกของกีฬากระโดดสูง หลังจากนั้น ท่านจึงกลายเป็นท่ามาตรฐานที่นักกีฬาทุกคนใช้ในการแข่งขันและท่ากระโดดสูงนี้ถูกตั้งชื่อว่า "Fosbury Flop"

จะเห็นได้ว่าการที่เราคุ้นเคยกับการทำงานด้วยวิธีเดิม ๆ เราก็จะได้ผลลัพธ์เดิม ๆ ดังนั้น ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่า

- ทำไมเราต้องใช้วิธีนี้ ? หรือ
- จะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหม ?

**และนี่ล่ะ! จะเป็นจุดเริ่มต้นของ “นวัตกรรม”**



อ้างอิงจาก: Paul Arden, (2006). WHATEVER YOU THINK THINK THE OPPOSITE: A Flop. China: PENGUIN BOOKS.